

Số: 883/TB-UBND

Tam Đường, ngày 30 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân xã Bản Bo, huyện Tam Đường năm 2021

Ngày 28/7/2021, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân xã Bản Bo huyện Tam Đường năm 2021. Tham dự Hội nghị có: Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Tài chính và Kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Văn phòng HĐND - UBND huyện; Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bản Bo; Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường; Đại diện nhân dân 13 bản thuộc xã Bản Bo.

Chủ tịch UBND huyện đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2021, những vấn đề mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nhân dân xã Bản Bo đã có nhiều ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, doanh nghiệp trên địa bàn tập trung hai nhóm vấn đề chính: trong thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ chè búp tươi giữa người dân xã Bản Bo với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân (*cấp mới, tách thửa*). Sau khi nghe ý kiến trả lời, đối thoại của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Đối với kiến nghị của Nhân dân về giá thu mua chè và tỷ lệ khấu trừ % nước, sương, lá già, cọng, lá rời khi thu mua chè búp tươi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường

UBND huyện luôn đặc biệt quan tâm khuyến khích, hỗ trợ các hình thức liên doanh, liên kết giữa nhân dân và doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; trên tinh thần liên kết, hợp tác bền vững đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của các bên theo đúng quy định của pháp luật và các hợp đồng đã ký kết. Trong vấn đề cụ thể Nhân dân đã kiến nghị, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

- Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Chủ trì, phối hợp với UBND xã Bản Bo, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường và đại diện người dân thực hiện thí nghiệm để xác định tỷ lệ phân trăm khâu trừ phù hợp khi thu mua chè búp tươi tại các vùng chè tập trung khác nhau của xã Bản Bo (*tỷ lệ nước, sương, cọng, lá già...*).

+ Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các Quy trình kỹ thuật trong canh tác cây chè trên địa bàn gửi đến các xã, thị trấn có liên quan; đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị trấn giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật này.

- Giao UBND xã Bản Bo:

+ Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân canh tác chè đảm bảo quy trình kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè búp tươi trên địa bàn (*đặc biệt lưu ý trong quy trình thu hái, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh cho cây chè*).

+ Phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp phụ trách công tác phát triển chè trên địa bàn, làm cầu nối giữa chính quyền xã, công ty và người dân giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng liên kết giữa doanh nghiệp và nhân dân.

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chè Tam Đường:

+ Giám đốc Công ty tăng cường thông tin, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình liên kết sản xuất với nhân dân trên địa bàn. Định kỳ hàng năm tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc công ty với các hộ dân có liên kết với công ty ít nhất 1-2 lần để kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo mối quan hệ đồng thuận, bền chặt, cùng phát triển giữa các bên.

+ Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, quán triệt các bộ phận, nhân viên công ty trong làm việc với nhân dân yêu cầu thực sự trách nhiệm, công tâm, trao đổi, hướng dẫn, giải thích cặn kẽ thấu đáo để các hộ trồng chè hiểu và đồng thuận với yêu cầu của công ty..

+ Quan tâm đẩy nhanh quy trình thanh toán tiền thu mua chè búp tươi của nhân dân, đặc biệt quan tâm thanh toán sớm hơn cho các hộ dân có điều kiện khó khăn để tái đầu tư sản xuất. Đối với các trường hợp thu mua số lượng ít (5-10 kg) đề nghị công ty nghiên cứu thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt để thuận tiện hơn cho nhân dân.

+ Công ty tiếp tục đẩy mạnh cải tiến quy trình, công nghệ để nghiên cứu chế biến sâu, nâng cao chất lượng, giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chè.

2. Đối với kiến nghị của Nhân dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân (cấp mới, tách thửa) nhưng không đủ diện tích theo quy định

- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường:

+ Ban hành Hướng dẫn trình tự các quy trình, thủ tục cụ thể về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại đất, đặc biệt đất ở nông thôn, đất ở đô thị gửi cho UBND các xã tổ chức tuyên truyền để nhân dân biết và thực hiện.

+ Tham mưu cho UBND huyện văn bản gửi sở Tài nguyên – Môi trường xin ý kiến về kiến nghị của nhân dân giảm diện tích tối thiểu đối với hạn mức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn ở các vị trí trung tâm xã đông dân cư, có nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, giá trị cao, diện tích nhỏ... mang tính chất giống với đất ở đô thị.

- Giao Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tăng cường tuyên truyền cho người dân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về trao tặng, nhận, chuyển quyền sử dụng đất.

Trên đây là kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân xã Bản Bo huyện Tam Đường năm 2021. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công ty CPĐTPT Chè Tam Đường;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Như Hợp